



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

## นโยบายการขับเคลื่อน งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 (พขพ.)



การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง "การบูรณาการระบบสนับสนุนดำเนินงาน PP&P ภายใต้กลไกระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561"  
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561  
ที่ห้องประชุม โรงแรม...โคราช



### เรื่องเด่น คร.

**02** HOT คร. : นโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค  
และภัยสุขภาพภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 (พขพ.)

**07** ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  
สังกัดกรมควบคุมโรค

**08** ปฏิทินกิจกรรม  
เกมส์คำถาม  
ร่วมสนุก





# นโยบายการขับเคลื่อน งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 (พชพ.)



## หลักการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตามบริบทภายใต้แนวคิดให้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (กลุ่ม/บุคคล/สาธารณะ) โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น (สุขภาพเป็นฐาน) โดยมีหลักการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย 3 ฝ่ายสำคัญ ได้แก่

- 1) ฝ่ายปกครอง : มีนายอำเภอเป็นประธาน
- 2) ฝ่ายวิชาการ : มีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ และภาคีรัฐอื่นๆ เป็นกรรมการ

3) ฝ่ายภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ : เป็นกรรมการและให้พื้นที่ “ระดับอำเภอ” เป็นจุดในการจัดการและเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติและระดมทรัพยากรต่างๆ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ให้ใช้กลไกของระเบียบนี้ ต่อยอดจากพื้นฐานของการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่ได้ดำเนินการครอบคลุมเกือบทุกอำเภอ โดยให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หัวหน้าส่วนราชการ กรมควบคุมโรค มอบนโยบาย สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดำเนินงานใช้กลไกพชอ./พชข. ให้เกิดประโยชน์ และทุก ศร. ดำเนินการงานในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องรอ หน่วยงานส่วนกลางสร้างระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ พชอ./พชข. มีความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในกลไกของ พชอ. เพิ่มขึ้น อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงให้พวกเราเข้าใจอีกครั้ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

## พชพ. จะทำอะไร (What)

1. เน้นการสร้าง **จุดจัดการสุขภาพ** ในระดับพื้นที่ ใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนส่งมอบผลผลิตให้กับพื้นที่ ส่วนกลางส่งมอบเองไม่ได้ เราต้องใช้คนในพื้นที่ เพื่อสร้างจุดจัดการ ซึ่งก็คืออำเภอ และเราต้องคำนึงถึงคำว่า “เครือข่าย” เพราะอำเภอไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ทุกอย่าง ต้องอาศัยบริบทของท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

2. ยึด **ประชาชน** เป็นศูนย์กลางพัฒนา การจัดการในเรื่องคนมีหลายมิติ ทั้งระดับบุคคล กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณะ ในระดับบุคคลมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แต่บางครั้ง อาจต้องมีการเพิกเฉยกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม แต่ไม่ได้ทอดทิ้ง เพื่อดำเนินการในสิ่งที่สำคัญมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณะ



3. มุ่งยกระดับ **คุณภาพชีวิต** ของประชาชน ซึ่งสุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีการดำเนินงานในพื้นที่ บางครั้งต้องใช้หลักการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all) ในการจัดการเรื่องพื้นฐาน ในระดับพื้นที่ต้องใช้นโยบายจากหลายหน่วยงาน ในการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (All for health) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และดีที่สุด

## ทำไมต้อง พขพ. (Why)

- 1. ป้องกันดีกว่าแก้ไข :** การรักษาต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก เราต้องเปลี่ยนแนวคิดเป็นการสร้าง นำการซ่อม
- 2. กระจายอำนาจ :** เราต้องลดการรวมศูนย์ ต้องคิดแบบยืดหยุ่น spectrum เพื่อให้เกิดการกระจายลงสู่พื้นที่ ให้ส่วนปลายดำเนินการตั้งนั้น



การทำงานแบบกระจายอำนาจ จะต้องมีความคิดร่วมกันว่าเรา จะมีการผสมผสานระดับส่วนกลางอย่างไร และจะมีวิธีการบริหารจัดการในส่วนของภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างไร

3. **การปรับเปลี่ยน :** เป้าหมายการดำเนินงาน คือ การทำให้คนมีสุขภาพดี ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ แต่เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนเร็ว เราต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์

## ขับเคลื่อน พขพ. อย่างไร (How) : นโยบาย การขับเคลื่อนงาน พขอ. กรมควบคุมโรค

- 1. คืบข้อมูล ซึ่เป้า ให้คำปรึกษา/แนะนำ** สิ่งในพื้นที่ที่ต้องการคือการคืนข้อมูลให้พื้นที่ ซึ่เป้าปัญหาให้แม่นยำ และการให้คำปรึกษา/แนะนำ ซึ่งอาจเป็นทั้งทางการและไม่เป็นทางการ
- 2. สร้างชุดความรู้ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ มาตรฐาน** บางพื้นที่ต้องการบางเรื่อง บางพื้นที่ต้องการแบบ Package และลงไปช่วยดำเนินการ เราต้องออกแบบเครื่องมือที่มีความหลากหลายและปรับ

เปลี่ยนได้ เพื่อให้พื้นที่สามารถหยิบจับไปใช้งานได้ง่าย สะดวก และทันเวลา มีช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้หลากหลาย

3. **พัฒนาสมรรถนะ แกนนำการเปลี่ยนแปลง** ควรพัฒนาคนที่เป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หรือคนที่มีอิทธิพลทางสังคมในพื้นที่ มีขีดความสามารถ นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้ คำถามคือ เราสามารถแยกแยะคนเหล่านี้ได้ชัดเจนและแม่นยำพอหรือไม่ และพัฒนาสมรรถนะได้ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอหรือไม่

4. **เสริมพลัง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้** ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการสนับสนุนอยู่ ทั้งจากระดับเขต จังหวัด บางพื้นที่ต้องการให้เยี่ยมเสริมพลัง ชื่นชมการทำงาน ให้คำแนะนำ ซึ่งมีส่วนทำให้มีการปรับเปลี่ยนการทำงาน แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้จากพื้นที่ ตัวอย่าง รูปแบบ CTCV (หมู่บ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ก็เป็นวิธีการที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้กับพื้นที่ได้

## แนวความคิดการดำเนินงาน พขพ.

- 1. คิดใหญ่ เริ่มเล็ก** คือ คิดภาพใหญ่ แล้วควรเริ่มทำในเรื่องเล็กที่มีความสำคัญก่อน
- 2. คิดละเอียด ทำเรียบง่าย** คือ คิดให้ละเอียด ออกแบบการทำงานให้เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก
- 3. คิดรอบคอบ ลงมือเร็ว** คือ การคิดให้รอบคอบ มี 2 แง่มุม  
**มุมที่ 1** หากคิดรอบคอบมากเกินไป บางครั้งทำให้สูญเสียโอกาสบางอย่าง



**มุมที่ 2** หากคิดไม่รอบคอบ ก็อาจเกิดความเสี่ยงสูงและต้องลงมือทำงานให้เร็ว อย่างช้าแต่คิดละเอียด

**สรุป คือ** ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ลงมือดำเนินงาน นำกลไกมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรียบเรียงโดย กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ กองแผนงาน





## กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

**กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม** ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรคเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ ถนนพิษณุโลก) โดยที่มหาวิทยาลัยของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้ในเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเปิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกง โดยมีบุคลากรกรมควบคุมโรคในสำนักงานกลาง กรมควบคุมโรคให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ (5 เมษายน 2561)

## สำนักงานควบคุมโรคมีอยู่ทั่วประเทศ

**สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ** ได้เข้าศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากร ณ ห้องประชุมภาคกรวงศ์และสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากนางสิริพร ธนันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ (9 เมษายน 2561)



## กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**นางเบญจมาภรณ์ ภิญญไพฑูริย์** ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมงาน รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค (11 เมษายน 2561)

## กองคลัง

**เจ้าหน้าที่กองคลัง** ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร นางละเอียด เขียมสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ กองคลัง กรมควบคุมโรค (18 เมษายน 2561)



## สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

**แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิมูลสันติ** รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เป็นประธานนำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการร่วมพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากร สคร.1 ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อขอขมาขอโทษกรรมและขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ตามประเพณีล้านนา ที่ปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาสืบต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวัดโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (18 เมษายน 2561)



## สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (26 เมษายน 2561)



## สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาวิจัย ณ โรงแรมไมด้าแกมวงศิวัน จังหวัดนนทบุรี (7 พฤษภาคม 2561)

## กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แพทย์หญิงธิชาเบล ออนติเยอ-เมแยร์ หัวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งองค์การเพื่อการริเริ่มจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) และนายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มุขนิธีเข้าถึงเอดส์ ร่วมแถลงข่าว “ความสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัส Sofosbuvir+Ravidasvir สำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี ซี” ณ กรมควบคุมโรค (7 พฤษภาคม 2561)



## สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษากายใน ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรม WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION (WFME) ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี (8 พฤษภาคม 2561)

## สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นำทีมโดยว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (10 พฤษภาคม 2561)





# โครงการ Smart Office

## “คนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ”



ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนคนทำงานออฟฟิศจำนวนมาก ซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน หลายคนนั่งทำงานมากถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือมากกว่า

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 30.8 ล้านคน เป็นกลุ่มทำงาน (อายุ 15 - 39 ปี) มีการใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุด คือ ร้อยละ 91.3 ซึ่งการนั่งดูจอคอมพิวเตอร์นานๆ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ จนอาจส่งผลให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากการทำงานภายในอาคารเป็นเวลานาน ทำท่าทางทำงาน และเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอาจเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ อีกด้วย การทำงานในออฟฟิศหรือภายใต้อาคารนั้นยังก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่ออีกหนึ่งโรค คือ Sick building syndrome หรือกลุ่มอาการอาคารป่วย สาเหตุมักเกิดจากคนทำงานภายในอาคาร และอาการดีขึ้นเมื่อออกนอกอาคาร



กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในออฟฟิศ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ Smart Office “คนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงาน) ที่ดำเนินการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานออฟฟิศ ภายใต้มาตรการ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานปีละ 1 ครั้ง (ดูแลรักษาสุขภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ในที่ทำงาน) และแก้ไขปรับสถานที่ทำงานให้เหมาะสม (ท่าทางการทำงาน โต๊ะทำงานที่เหมาะสม) เพื่อกระตุ้นให้ “คนทำงานออฟฟิศ” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม หันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

แนะนำหลักการทำงานในออฟฟิศ ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ “10 - 20 - 60” คือ 10 นาที พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 20 นาที เปลี่ยนท่าทางการทำงาน และ 60 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแขน





# ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 สังกัดกรมควบคุมโรค




**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**  
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในฐานะผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน ในการนำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผล ข้าราชการทุกคนจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความทุ่มเทเสียสละ มีธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน และผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ทุกท่านได้รับนับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคน จะธำรงรักษาคุณงามความดี ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณไว้ตลอดไป และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนข้าราชการคนอื่น ๆ รวมทั้งการเป็นผู้ที่สามารถครองตน ครองคน และครองงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ และองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน เพื่อจะได้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดไป

พลเอก   
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
นายกรัฐมนตรี

## นายสุวิธ ธรรมปาโล

เริ่มรับราชการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2531  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) ระดับสูง  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  
กรมควบคุมโรค



วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีบัณฑิต (ปร.ด)

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานดีเด่น การเชี่ยวชาญ Diethy Carbamazine Citrate กระตุ้นเพื่อ  
การตรวจหาไมโครฟิลาเรียชนิด Nocturnally periodic Wuchereria bancrofti  
ในเวลากลางวันและกรออกแบบระบบออนไลน์ เพื่อออกเอกสารรับรอง  
การให้บริการวัคซีนแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

## นางมณี สุประเสริฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ 1 เมษายน 2523  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง



นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐาน  
การควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิทยาการระบาด จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานดีเด่น การออกแบบและประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ของ  
ข้าราชการกรมควบคุมโรค (เป็นหน่วยงานแรกของภาคราชการ และการ  
เตรียมการตั้งพิพิธภัณฑสถานจลนพายุ เพื่อเตรียมการจัดงาน 100 ปี  
การสาธารณสุขไทย กรมควบคุมโรค

## นายชายชัย จันทรสาททอง

เริ่มรับราชการ วันที่ 5 ตุลาคม 2530  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ



ควบคุมพาหะนำโรค ระดับ ส 2  
สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  
กรมควบคุมโรค

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น  
ของกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2560





ขอแสดงความยินดีกับ  
**นายแพทย์กานุมัต ญาณเวทย์สกุล**  
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  
ที่ได้รับรางวัล  
**“ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น  
ระดับกรม”**  
จากสมาคมผู้บริหารสาธารณสุข

# ปฏิทิน

กิจกรรม  
ระหว่างเดือน  
มิถุนายน  
ถึง  
กรกฎาคม  
2561

- 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
- 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

## กรกฎาคม 2561

- 1 กรกฎาคม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)
- 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
- 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- 28 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ/วันเข้าพรรษา
- 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม สัปดาห์วันดับอหังการโลก



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
กรมควบคุมโรค  
“เปิดเผยเป็นหลัก  
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

<http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc>

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
กรมควบคุมโรค  
**“รอดเร็ว จับไว ใส่ใจประชาชน”**  
<http://old.ddc.moph.go.th/complaint>  
ช่องทางติดต่อ  
ดูคำขอ 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  
88/21 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2590 3269 โทรสาร 0 2591 8397

## รายชื่อ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

## กองบรรณาธิการ

- นายเกรียงศักดิ์ เพาะโกษณีย์
- นางสาวอรุณรุ่ง ศรีรัตนรัตน์
- นายประเสริฐ เหลืองวารัญญกุล
- นางสาวเสริมศิริ แสงสว่าง
- นายกมลวัฒน์ คำยา
- นางสาววรรณิ์ หมอเอก
- นางสาววารุณี ศรีรักษาพล
- นางสาวทิพย์ทิศา คนชื่อ

## สถานที่ติดต่อ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว

สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2590 3026 - 7

โทรสาร 0 2590 3030

E-Mail ddc.moph@hotmail.com

Facebook กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว

สสค. กรมควบคุมโรค

# เกมส์คำถามร่วมสนุก “เจ้าแห่ง คร.”

เกมส์ ประจำฉบับที่ 4 เมษายน - พฤษภาคม 2561

ขอเชิญพี่น้องชาว คร. ร่วมเล่นเกมสัปดาห์ของรางวัล  
เราเตรียมของรางวัลไว้ให้เพื่อนๆ ร่วมสนุกมากมาย

## เฉลยคำถาม

ถามว่า

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
อุบลราชธานี คือ ?

ตอบ

นายแพทย์दनัย เจริญกุล

## คำถามประจำฉบับนี้คือ

หลักการดำเนินงานในออฟฟิศ “10-20-60” คือ ?

ใครทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบกลับมาได้ที่ e-mail : ddc.moph@hotmail.com

หรือไปรษณีย์ มาที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
โดยวงเล็บมุมซองว่า “เจ้าแห่ง คร.” ด้วยนะค่ะ แล้วอย่าลืมเขียนคำตอบ ชื่อที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัด เราจะส่งรางวัลไปให้ถูกค่ะ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว

สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับฯ ส่งคำตอบกลับมา: 31 กรกฎาคม 2561

